

Số: /SKHĐT-TH  
V/v trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ  
23, HĐND tỉnh khóa XVIII

Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 660/HĐND ngày 26/11/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân tỉnh; được sự phân công của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo nội dung liên quan đến công tác thống kê của tỉnh như sau:

**Nội dung:** Thời gian qua, công tác thống kê của tỉnh còn bộc lộ nhiều bất cập; việc nhận định, đánh giá thiếu chiều sâu ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

**Trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê là cơ quan “Thực hiện chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố; tổ chức các hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”. Về cơ cấu tổ chức, Cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống dọc, theo 2 cấp đơn vị hành chính tỉnh và huyện, gồm 5 phòng chuyên môn thuộc Cục Thống kê và các chi cục tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thống kê. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê.

Thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành thống kê, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, cụ thể một số kết quả đạt được như sau:

- Ban hành khá đồng bộ hệ thống pháp lý, cơ chế điều phối các hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh<sup>1</sup>. Chỉ đạo công tác thu thập, điều tra thống kê đảm bảo

<sup>1</sup> Một số văn bản pháp lý về công tác thống kê được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ năm 2021 đến

chủ động, kịp thời, khách quan, đa chiều, tuân thủ kế hoạch và quy định của Tổng cục Thống kê<sup>2</sup>.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp cung cấp, trao đổi, thống nhất số liệu, thông tin với Cục Thống kê trước ngày 20 hàng tháng; giao đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tổ chức họp với Cục Thống kê và các đơn vị liên quan để thống nhất số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trước khi gửi Tổng cục Thống kê.

- Công tác phân tích, dự báo thống kê tiếp tục được chú trọng; thông tin nhìn chung đã phản ánh được nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh cũng như nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân.

- Công tác biên soạn thống kê ngày càng được chú trọng, từng bước chuẩn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác công bố, phổ biến thông tin thống kê đảm bảo theo quy định; nội dung, hình thức đa dạng, có nhiều đổi mới, là nguồn thông tin chính thống để khai thác và sử dụng.

- Nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê từng bước nâng cao. Việc chấp hành, phối hợp, cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ dân trong các cuộc điều tra có nhiều cải thiện.

**Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thống kê của tỉnh vẫn còn những bất cập, hạn chế và nguyên nhân cụ thể như sau:**

- Việc thực hiện các quy định thống kê của Trung ương vẫn còn những bất cập so với thực tiễn của địa phương, chưa thống nhất được các quy định chung về biểu mẫu, mốc thời gian báo cáo. Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ quy định thời gian công bố báo cáo thống kê vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo<sup>3</sup>, trong khi các kỳ họp thường kỳ của tỉnh thường được tổ chức sớm hơn thời điểm công bố báo cáo thống kê dẫn tới số liệu báo cáo ước tính có sự chênh lệch so với số được công bố.

- Công tác phân tích, dự báo thống kê một số ngành, lĩnh vực chưa phản ánh sát thực tiễn do số liệu đầu vào để tính toán còn những bất cập về cả khách

---

nay: Quyết định 2336/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 phân công thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công văn số 5615/UBND-TH3 ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 về việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê.

<sup>2</sup> Hàng năm, tỉnh thực hiện hơn 300 báo cáo, 28 cuộc điều tra với gần 200 lượt điều tra thường xuyên, đột xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thông qua các kênh điều tra như Tổng điều tra, điều tra thường xuyên, tổng hợp báo cáo trực tiếp của các đơn vị, địa phương, một số doanh nghiệp, dự án lớn...

<sup>3</sup> Riêng thời gian công bố số liệu GRDP: Quý I: ngày 01/4, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1: 01/7, 9 tháng: 01/10, ước tính cả năm lần 2: 01/12.

quan và chủ quan. Ví dụ như số liệu về một số ngành, lĩnh vực theo dự báo của tỉnh có thể chênh lệch so với công bố của Tổng cục Thống kê do số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có độ tin cậy chưa cao, thường đạt thấp hơn báo cáo dự kiến; hoặc có thể do Tổng cục Thống kê đánh giá, cân đối số liệu dự báo của tỉnh nhằm đảm bảo số liệu lũy kế của các địa phương không chênh lệch đột biến so với số liệu chung của quốc gia. Ngoài ra, phương pháp điều tra của ngành thống kê thường sử dụng phương pháp chọn mẫu suy rộng, không phải tất cả các nhóm điều tra ngẫu nhiên đều đại diện đầy đủ, phản ánh chính xác cho toàn bộ tổng thể ngành, lĩnh vực, do đó còn ảnh hưởng đến kết quả dự báo.

- Một số chỉ tiêu theo thông lệ của tỉnh như Kim ngạch xuất khẩu nằm ngoài Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, do đó chưa có khái niệm, phạm vi, phương pháp tính. Trong khi một số chỉ tiêu mới, có tính thực tiễn cao như Tỷ trọng kinh tế số, Chỉ số phát triển con người, mặc dù đã có quy định nhưng việc tính toán cụ thể chưa được Tổng cục Thống kê hướng dẫn, đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước.

- Một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chưa quan tâm chỉ đạo tổ chức, phối hợp thực hiện công tác thống kê, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đối soát việc xây dựng và thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê. Việc thu thập, chia sẻ, trao đổi thông tin thống kê giữa Trung ương với cấp tỉnh, giữa các cơ quan cấp tỉnh và giữa cấp tỉnh với địa phương nhìn chung vẫn còn mất nhiều thời gian, hiệu quả thấp; chưa ban hành và thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp cung cấp thông tin thống kê. Công tác phối hợp của một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân trong cung cấp thông tin điều tra thống kê mặc dù đã có cải thiện nhưng chất lượng vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê.

- Công tác biên soạn thống kê nhìn chung vẫn còn nặng về mô tả số liệu, phân phân tích, đánh giá chưa sâu, thông tin mang tính dự báo vẫn còn ít. Yêu cầu trong lãnh đạo, quản lý ngày càng đòi hỏi cao về tính chất lượng, thời sự của số liệu, trong khi quy trình từ thu thập đến công bố số liệu chưa được rút ngắn, dẫn đến việc báo cáo, cung cấp thông tin có lúc chưa kịp thời.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành vẫn còn rời rạc, ít cập nhật, chưa được tích hợp, liên thông đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của tỉnh và quốc gia.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp còn kiêm nhiệm; nhân sự thống kê cấp xã thường xuyên có sự thay đổi. Chất lượng nguồn nhân lực một số cán bộ, công chức của ngành thống kê chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt năng lực phân tích, dự báo còn hạn chế, có lúc còn “cứng nhắc”, nhận định đánh giá thiếu chiều sâu, tham mưu thiếu chủ động, sáng tạo, chưa thể hiện tính quyết tâm chính trị cao.

- Định mức kinh phí tổ chức điều tra còn thấp, kể cả định mức trang bị phương tiện làm việc, ảnh hưởng đến hoạt động thống kê, nhất là việc tuyển chọn,

điều động điều tra viên tham gia các cuộc điều tra của ngành Thống kê.

**Để khắc phục những bất cập, hạn chế về công tác thống kê đã nêu trên, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau đây:**

1. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ thống kê. Phân công rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được giao. Khắc phục triệt để tình trạng chậm hoặc không thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được giao. Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu.

2. Chỉ đạo Cục Thống kê tiếp tục phát huy vai trò, chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê:

- Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, các văn bản quy định về công tác thống kê và các cuộc điều tra thống kê.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, đảm bảo số liệu đầu vào được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất, phản ánh khách quan, trung thực tình hình trên địa bàn.

- Duy trì chế độ báo cáo số liệu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm trước khi báo cáo Tổng cục Thống kê; quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần chủ động rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Có giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng số liệu thu thập, điều tra; chú trọng công tác xử lý thông tin từ cơ sở, đảm bảo độ tin cậy, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

- Nghiên cứu đề xuất một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội đặc thù của tỉnh, trước mắt là phối hợp xây dựng, dự báo các chỉ tiêu phục vụ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.

- Tăng cường kết nối liên thông, số hóa và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính của tỉnh và quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu từ các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, Công an (Đề án 06) để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương:

- Tập trung theo dõi, bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Rà soát số liệu phát sinh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo chính xác, kịp thời; triển khai, thực hiện tốt chế độ báo cáo và điều tra thống kê theo chương trình kế hoạch công tác của cấp trên.

- Sử dụng thống nhất số liệu thống kê nhà nước do Bộ, ngành Trung ương, Cục Thống kê công bố và số liệu các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức và công bố theo quy định.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thống kê, cán bộ chuyên trách thống kê. Phân công đầu mối lãnh đạo, cán bộ, công chức chủ động phối hợp Cục Thống kê rà soát, thống nhất số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý đảm bảo phản ánh trung thực, đầy đủ, khách quan tình hình thực tiễn trên địa bàn.

- Phối hợp bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các bộ cơ sở dữ liệu thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Tăng cường hợp tác, chia sẻ dữ liệu liên quan đến đơn vị mình cho cơ quan thống kê theo quy định; phối hợp Cục Thống kê để ban hành quy chế phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê.

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

**4.** Tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan cho cơ quan thống kê, điều tra viên thống kê theo quy định. Tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thống kê, điều tra viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê.

Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung trả lời chất vấn liên quan đến công tác thống kê trên địa bàn tỉnh; trân trọng kính gửi tới Thường trực Hội đồng nhân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân được biết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Lưu: VT, TH, ĐTD.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Việt Hà**